
sþ. 160. Fyrirspurn [135. mál]
til fjármálaráðherra Um umboðsmenn fyrir áfengi og tóbak.

Frá Vilmundi Gylfasyni.

1. Hversu mikið magn af áfengi og tóbaki var selt úr Áfengis- og tóbaksverslun
ríkisins á fyrstu níu mánuðum þessa árs?

2. Hverjir eru umboðsmenn fyrir þennan varning? Nákvæmrar sundurliðunar er
óskað.

3. Hefur ráðuneytið einhver tök á að meta hversu mikið af smygluðu áfengi og
tóbaki hafi komið til landsins á sömu mánuðum?
Skriflegra svara er óskað.


